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พบกันอีกครั้งกับบรรดาหมอดูแม่นๆ ของไทยที่เรานำมาฝากกันเป็นประจำทุกครั้งช่วงเทศกาลปีใหม่จีน แต่ในครั้งนี้น่ะไม่ธรรมดาเพราะแต่ละท่านที่นำมา

ล้วนแต่ดังอันดับต้นๆ ของเมืองไทย แต่ละรายน่ะแม่นสุดๆ แต่จะแม่นสักแค่ไหน ต้องไปพิสูจน์กันค่ะ

						

			

			

                                                                หมอดูยิปซี...อ.คฑาชินบัญชร 

&ldquo;ไพ่ยิบซีเกิดจากการเอาความน่าจะเป็นในชีวิต ทั้งเกิดแก่ เจ็บตาย มีลูก มีชู้ มารวมอยู่ในไพ่78 ใบ ซึ่งทั้งหมดนี้

อาจารย์ถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์&rdquo;

ท่านแรกนี้เป็นหมอดูไพ่ยิปซีหากจะพูดถึงการดูดวงด้วยไพ่ยิปซีแล้วล่ะก็เวลานี้ต้องนึกถึงเขาเป็นคนแรก อ.คฑา ชินบัญชร เอ่ยชื่อไปหลายคนคงร้องอ๋อ!

 ก็เพราะเป็นอีกหนึ่งหมอดูที่เคยเป็นพิธีกรทางจอโทรทัศน์อยู่หลายรายการมาในครั้งนี้อาจารย์เล่าให้ฟังถึงตั้งแต่สมัยยังเด็กว่า

ตัวอาจารย์เองเป็นคนรักเด็กมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นครู และเปิดโรงเรียนอนุบาล ก็เลยเลือกสอบเข้าคณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

&ldquo;ตอนเด็กๆ อาจารย์ซนมาก แต่เป็นเด็กซนที่สวดมนต์ได้เพราะคุณลุงและคุณยายสอนตอนจะเอ็นทรานซ์ ปาป๊ามาม๊าบอกว่าถ้าเอ็นไม่ติด

ไม่มีเงินส่งเสียให้เรียนเอกชนแพงๆนะ เราก็เลยเริ่มตั้งใจอ่านหนังสือและสวดพระคาถาชินบัญชรและยอดพระกัณไตรปิฎก ปรากฏว่าเราก็เอ็นทรานซ์ติดครับ 
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...หลังเรียนจบปริญญาตรีก็เริ่มคิดแล้วว่าจะเรียนต่อที่ไหนดี หรือจะทำงานหรือจะไปเมืองนอก

ช่วงนั้นจะอยากรู้อนาคตด้วยตัวของเราเองเพราะมีเรื่องราวอยากรู้มากมายเพื่อนๆ ก็เลยเอาไพ่ยิปซีมาดูกัน

ตอนที่ได้จับไพ่ครั้งแรกรู้สึกเลยว่ามันมีพลังสมาธินิ่งสงบเหมือนไพ่มีชีวิต มีจิตวิญญาณของมัน อาจารย์ก็ขอไพ่เพื่อนกลับบ้านเลย (หัวเราะ)

ก่อนกลับบ้านอาจารย์ก็ดูไพ่ให้เขาซึ่งนันเอง ก็นับเป็นจุดเริ่มต้นของการดูดวงของอาจารย์ 

...จากวันนั้นอาจารย์เริ่มศึกษาอย่างจริงจังจากนั้นก็เพื่อนคนนึงเป็นลูกเจ้าของโรงแรมแถวรามคำแหง

ก็ชวนให้ไปนั่งดูหมอที่โรงแรมพอดีตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าจะทำอะไรหันไปทางไหนดีก็เลยไปนั่งดูหมอ ก่อนจะไปตอนกลางคืนก็จะสวดมนต์ไหว้พระอธิฐานจิตในใจ 5 ข้อ 

หนึ่งขอให้ดูแม่นๆก็แปลว่าขอให้ทำงานได้ดี สองขอให้คนที่มาดูแล้วให้เขารู้สึกชอบและแก้ไขปัญหาเขาได้สามขออย่าให้เสียชื่อของพ่อแม่พี่น้อง

สี่ขอให้ได้ช่วยเขาได้จริงๆ ห้าขอให้สิ่งที่เราพูดออกไปไม่ให้เป็นพิษเป็นภัย&rdquo;

ที่มา...ชื่อ คฑาชินบัญชร 

&ldquo;อาจารย์ก็ไปให้คุณยายเปลี่ยนชื่อให้ ท่านก็ตั้งว่า คฑา เราก็ปลื้มมากเป็นความหมายที่ดีพอไปถึงโรงแรมเพื่อนก็สร้างซุ้มไว้ให้แล้ว พอไปนั่งปั๊บก็เห็นเขียนว่า "

คฑา ชินบัญชร" เราก็เลยงง เลยถามเพื่อนว่าใครตั้งนามสกุลให้ ปรากฏว่าคุณนครินทร์

ที่เป็นเอฟบีแมนเนเจอร์ของโรงแรมเดินมาหาแล้วถามว่าอาจารย์สวดชินบัญชรหรือเปล่าเราก็บอกว่าสวด

เขาก็บอกให้หันหน้าไปทางวัดระฆังอธิฐานจิตแล้วนึกถึงสมเด็จโตขอให้อาจารย์ได้เป็นหมอดูที่ดีและขอใช้นามแฝงว่าคทา ชินบัญชร

เชื่อไหมว่าตอนนั้นอาจารย์ขนลุกซู่ไปหมดเลยครับ&rdquo;

ไพ่ยิปซีมีความแม่นยำแค่ไหน             

&ldquo;ไพ่ยิปซีคือการมองตัวเองออกไปข้างนอก เราคิดอะไรเราทำอะไรจิตใต้สำนึกเราจะบอกไพ่ยิปซีมองตัวเองจากตัวเองไปข้างหน้า

ฮวงจุ้ยเอาสิ่งแวดล้อมรอบข้างมาปรับเปลี่ยนให้เกิดพลังธรรมชาติให้ชีวิตดีขึ้น คือเป็นความสมดุลที่เหมาะสม

ไพ่ยิปซีกับฮวงจุ้ยไปกันได้เพราะมันเชื่อมโยงสิ่งแวดล้อมปรับเปลี่ยนตัวเราไปสู่สิ่งที่ดีโหราศาสตร์ทุกๆแขนงอาจารย์มองว่ามันคือวิทยาศาสตร์ เพราะเกิดจากการสังเกต

ค้นคว้า วิเคราะห์ทดลอง ทำนาย ศาสตร์ทุกศาสตร์มีความน่าเชื่อถือนอกจากไสยศาสตร์เพราะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ครับ&rdquo;

ดูดวงอย่างไรไม่ให้งมงาย 

&ldquo;ความงมงายเกิดจากวิธีคิด การดูหมอดูไม่งมงายแต่วิธีคิดของคนที่เชื่อฝังใจไม่มีเหตุผลคือความงมงาย

เราต้องแยกแยะพวกนี้ให้ออกอย่าไปเพิ่งไปตัดสินว่าโหราศาสตร์หรือศาสตร์อื่นๆเชื่อถือไม่ได้แต่การบอกเล่าเรื่องราวของศาสตร์นั้นๆผ่านตัวของหมอดูต่างหากที่ทำให้เกิ

ดความน่าเชื่อถือความไม่น่าเชื่อถือหรือความงมงายรวมไปถึงคนฟังด้วย 

...การดูดวงเป็นส่วนประกอบหนึ่งในชีวิตการจะประสบความสำเร็จในชีวิตเกิดจากตัวของเราเองนักโหราศาสตร์นักพยากรณ์ก็เป็นแค่คนนึงที่มีความรู้

เป็นส่วนประกอบหนึ่งในการตัดสินใจให้ชีวิตไม่ใช่เป็นส่วนใหญ่หรือส่วนสำคัญถ้ารู้จักใช้ประโยชน์ส่วนนี้ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์กับชีวิตต้องดูด้วยสติ

พอคุณดูหมอเสร็จแล้วคุณรู้สึกอย่างไรเขาพูดให้คุณสบายใจขึ้นแล้วมีทางออกไหมนี่เป็นส่วนสำคัญ 

...ส่วนการสะเดาะเคราะห์ถ้าคุณต้องไปเสียเงินเสียทองเพื่อสะเดาะเคราะห์แต่คุณไม่สบายใจให้ทำแบบนั้นแบบนี้แล้วมาเอาเงินให้หมอดูให้หมอดูไปทำให้

อาจารย์ว่าคุณต้องมีสติคิดได้เอง เพราะการทำบุญคุณสามารถทำด้วยตัวเองทุกที่คุณแค่อนุโมทนาบุญกับคนที่ทำดีคุณก็ได้บุญละ

เพียงแต่ว่าถ้าคุณทำบุญกับที่เขาทำบุญจริงและเป็นผู้บริสุทธิ์คุณก็ได้บุญสูงขึ้นหมอดูที่ดีจะไม่สอนเขางมงายหรือชักจูงไปในทางที่ผิดและคนดูเองก็ต้องมีสติครับ&rdqu

o; 
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แม่นแค่ไหน ถึงกลายเป็นหมอดูคนดัง 

&ldquo;การเป็นหมอดูนั้น คุณลุงของอาจารย์สอนเสมอว่าเราต้องต่อยอดเราได้มากเราต้องให้มาก ทานบารมีเป็นสิ่งสำคัญ รู้จักให้ มีน้ำใจ

มีเมตตาทานบารมีก็เกิดถ้าคุณรู้จักให้ทานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนสิ่งที่เกิดขึ้นคือใจที่เป็นสุข อาจารย์เป็นหมอดูและเป็นคนที่โชคดีคนหนึ่งที่ชีวิตจะพึงมีได้โชคดีที่พี่ๆ

น้องๆ สื่อมวลชนเอ็นดูทำให้อาจารย์เป็นหมอดูชื่อดังที่คนอื่นคิดว่าอาจารย์ดังแต่แม่นที่สุดหรือเปล่า ขออนุญาตบอกว่าไม่

มีหมอดูเยอะแยะที่เก่งกว่าอาจารย์แต่เขาอาจไม่โชคดีเท่าอาจารย์คงมีหมอดูเก่งๆ ที่ไม่ได้ถูกสัมภาษณ์ อาจารย์คงไม่ออกตัวว่าเป็นหมอดูที่เก่งที่สุดแม่นยำที่สุด

แต่เป็นหมอดูที่มีชีวิตที่มีความสุข โชคดีและมีโอกาสที่ดีครับ&rdquo;

               &ldquo;อย่าเพิ่งไปตัดสินว่าโหราศาสตร์เป็นเรื่องงมงายหรือไม่งมงายการถ่ายทอดบอกเล่นผ่านตัวหมอดูต่างหากที่ทำให้น่าเชื่อถือ

หรือทำให้งมงายการดูดวงเป็นส่วนประกอบหนึ่งในชีวิต แต่การจะประสบความสำเร็จในชีวิตเกิดจากตัวเราเองทั้งนั้น&rdquo;

{xtypo_info}

&ldquo;ถ้าดูจากโหงวเฮ้งแล้วอย่างคุณอภิสิทธิ์นั้นเกิดปีมะโรง คุณบรรหารเกิดปีวอก ปีหน้าเป็นปีชวด มะโรง

วอกเป็นซาฮะกับคนเกิดปีชวดคนเกิดปีฉลูเป็นคู่มิตรกับปีชวดโอกาสของคนใน 3ปีนักษัตรนี้ที่จะยิ่งใหญ่มีมากกว่าปีนักษัตรอื่นๆ หรืออย่างน้อยคน 3

ปีนี้มีโอกาสจะหนุนปีนักษัตรอื่นๆให้ขึ้นมา อาจารย์ก็ขอพูดแบบนี้ก็แล้วกันครับ ก็ต้องรอดูกันต่อว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง&rdquo;{/xtypo_info}

{xtypo_sticky}

คฑา ชินบัญชร ชื่อเดิมเขมชาติ ปริญญานุสรณ์ เริ่มต้นการเป็นหมอดูที่โรงแรมชาลีน่า ในย่านรามคำแหงจากนั้นก็เป็นพิธีกรในรายการ

&lsquo;ยูทูไนท์&rsquo;และรายการ &lsquo;ลิขิตยิปซี&rsquo; จนประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักจนกลายเป็นหมอดูที่ได้ชื่อว่าแม่นยำอันดับต้นๆ

ของเมืองไทย นอกจากนี้ยังได้ออกหนังสือ &lsquo;พยากรณ์ไพ่ยิปซี&rsquo;ซึ่งก็เป็นหนังสือขายดีอีกเช่นกัน {/xtypo_sticky}{mospagebreak}

 หมอดูพลังจิต...อ.ภควด ี
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&ldquo;การดูดวงด้วยพลังจิต ต้องมองเข้ามาในจิตของผู้ที่มารับคำพยากรณ์  โดยใช้จิตสัมผัสว่า  ผู้รับการพยากรณ์จะมีชะตาชีวิตเป็นอย่างไร 

และจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร&rdquo;

สำหรับหมอดูท่านที่สองนี้ เป็นหมอดูพลังจิตค่ะ อะ...สงสัยกันแล้วสิว่าหมอดูพลังจิตเป็นอย่างไร แล้วจะรอช้าอยู่ใย ตามกันมาได้เลยค่ะ

หมอดูพลังจิตที่เรามาพูดคุยด้วยในครั้งนี้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีโดยในหมู่แวดวงดาราที่พากันมาใช้บริการอยู่บ่อยครั้งจะใครซะที่ไหน ก็ อาจารย์ภควดี ไงคะ

เริ่มอ๋อกันแล้วล่ะสิ  ก็ชื่อเสียงอาจารย์น่ะน้อยซะที่ไหน ดาราคนดังๆทั้งหลายพากันมาหา ก็เค้าร่ำลือกันหนักหนาว่าแม่นสุดๆ แล้วที่สำคัญ

อ.ภควดีไม่ได้เชี่ยวชาญเฉพาะในการดูด้วยพลังจิต แต่ยังจะดูได้หลายศาสตร์ผสมผสานกันได้อย่างน่าทึ่งเลยล่ะค่ะ 

จากนักเรียนหัวนอกอยู่ต่างประเทศกว่า 10 ปีใครเลยจะนึกว่า วันนึงในอนาคตชีวิตจะพลิกผัน แต่ด้วยชะตาฟ้าลิขิตได้ขีดเส้นไว้แล้วทำให้ในวันนี้

อ.ภควดีได้กลายเป็นหมอดูอย่างเต็มตัว 

เห็นว่าเป็นคนมีซิกส์เซ้นส ์

&ldquo;ตอนเด็กๆ ชอบไปวัดตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าอาโก อาม๊า อาป๊า รวมถึงคุณแม่ทุกคนชอบเข้าวัด เราก็ตามไปด้วยตลอด มันก็ซึมซับโดยที่ไม่รู้ตัวโตขึ้นก็ชอบไปวัด

จนครอบครัวย้ายไปทำธุรกิจอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ยังไปวัดอยู่เป็นประจำค่ะ 

...จากการที่เข้าวัดอยู่บ่อยๆ

ก็มีพระอาจารย์อริยะที่เป็นเจ้าอาวาสเปิดดวงให้ท่านบอกว่าเรามีดวงทางนี้เป็นคนมีซิกเซ้นส์เป็นคนมีพลังอะไรสนใจมั้ยจะสอนพระกรรมฐานให้แต่อาจารย์เป็นคนที่แอน

ตี้เรื่องนี้มากเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราด้วยความที่อยู่อเมริกามานานจะมีความเป็นหัวสมัยใหม่มาก ก็จะค้านกับตัวเองอยู่เรื่อยว่ามีเรื่องอย่างนี้อยู่จริงเหรอ

แต่นานวันเข้า อะไรหลายๆ อย่างทำให้ในที่สุดก็ยอมรับ100% ว่า ตัวเราต้องทำงานนี้ 

...พอกลับมาเมืองไทยได้วิปัสสนากรรมฐานอย่างจริงจัง  ทำให้รู้สึกว่าจิตเราละเอียดขึ้น

สงบขึ้นก็เลยระลึกอดีตได้และมีพลังมากขึ้นจึงเป็นที่ไปที่มาของพลังจิตคืออ่านจิตคนได้ แต่ก็ใช้ซี้ซั้วไม่ได้ เหนื่อยเหมือนกัน เพราะต้องใช้สมาธิสูงค่ะ&rdquo;  

ศาสตร์ที่ถนัดที่สุดนอกจากพลังจิต 

&ldquo;ทุกอย่างเลยนะคะทั้งดูจากเลขบัตรประชาชน 13 ตัวก็จะชอบมาก หรือว่าเรื่องชื่อมงคลก็ชอบ โหงวเฮ้งลายมือ ไพ่ยิบซีก็ดู ไพ่ป๊อกก็ดู ไพ่ของดรากอนก็ดู

ยุโรปก็ดู แม็กซิกัน อียิปต์  คือเป็นการดูดวงแบบหลายศาสตร์รวมเป็นหนึ่งเพราะว่าจะได้ความแม่นยำที่สุด ศาสตร์พวกนี้ไม่มีใครสอน

มันเป็นเซ้นส์ที่เรารู้ของเราเองเพราะใช้พลังจิตสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ เพราะฉะนั้นจิตต้องละเอียด และสงบค่ะ&rdquo; 
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เราควรเชื่อหมอดูสักแค่ไหน 

&ldquo;ให้มีสติค่ะไม่จำเป็นต้องหมอดู ใครก็ช่างที่เข้ามาในชีวิตคุณ สติสำคัญที่สุดพิจารณาให้ดีไตร่ตรองให้ดีอย่าเพิ่งไปเชื่อให้หารร้อยก่อนเลยเพราะคำพูดใครก็พูดได้

เราไม่ได้เห็นกับตาโห..อาจารย์มีบ้านหลังราคา 300 ล้าน อาจารย์ก็พูดได้ ทุกคนที่เข้ามาหาอาจารย์ๆจะให้มากกว่าความเป็นหมอดู คือจะเป็นที่ปรึกษา

แนะนำให้เขาคิดเป็น 

...การดูดวงเป็นเรื่องของอนาคต การดูดวงจะบ่งบอกว่าช่วงไหนดีช่วงไหนไม่ดีช่วงไหนควรระวังไม่มีใครหนีกรรมได้ การดูดวงสามารถดูได้เรื่อยๆ

มาปีละครั้งก็ได้หรือเมื่อคุณมีทุกข์คุณหาทางออกไม่ได้ก็มาแต่ละคนมีทุกข์กรรมไม่เท่ากันคุณจะมาถี่แค่ไหนอาจารย์ไม่ว่าเลยถามได้ตลอดค่ะ&rdquo; 

สะเดาะเคราะห์...จำเป็นแค่ไหน 

&ldquo;จำเป็นค่ะการสะเดาะเคราะห์เป็นเรื่องของคนไทยที่มีมาเป็นร้อยๆ พันๆ

ปีแล้วคือคุณจะต้องไปถวายสังฆทานไปปล่อยสัตว์ปล่อยปลาแต่ว่ารู้กันไม่จริงอย่างเช่นปลาชนิดนี้ต้องอยู่ในนาแต่คุณไปปล่อยสระที่เป็นปูนมันก็อยู่ไม่ได้แทนที่คุณจะไ

ด้บุญคุณก็ได้บาปถ้าจะทำก็อยากให้รู้ลึกรู้ให้จริง ฉะนั้นเรื่องทำบุญสะเดาะเคราะห์ อยากให้ทำกับพระสงฆ์ทำกับโรงพยาบาลสงฆ์ กับคนชราที่เขาด้อยกว่าเรา

คุณอยากมีบุญก็มั่นทำบุญคุณกลัวจนก็ต้องมั่นทำทานบ่อยๆแต่ทำด้วยเจตนาจริงๆ จากใจ

ไม่ใช่ตัวเองทำแล้วเดือดร้อนหรือทำเพื่อเอาหน้าก็จะบาปอยู่ที่เจตนานะต่อให้คุณไม่ได้เอามีดฆ่าเขา แต่ใจคิดก็บาปมากแล้ว

ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่คือกฎแห่งกรรมค่ะ&rdquo;

จะเป็นหมอดูพลังจิตไปอีกนานแค่ไหน 

&ldquo;ก็จะทำให้เต็มที่ทำภารกิจหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด อาจารย์คิดว่าจะทำตรงนี้ไม่เกิน 7ปีเพราะอาจารย์เหนื่อยแล้ว แต่ทุกวันนี้ต้องอดทน เพราะคนที่เดินมาหาเราๆ

จะช่วยอะไรได้ไม่มากก็น้อยละ  หลังจากนั้นก็คงอยู่ทางสงบแบบสมถะแล้วล่ะค่ะอยากปฏิบัติธรรมและก็รอวันตายค่ะ&rdquo;

และเมื่อถามถึงเรื่องร้อนๆ อย่างการเมืองของประเทศอาจารย์ภควดีบอกเพียงแต่ว่า

เธอไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้คงจะไม่สามารถบอกได้ว่าดวงใครจะได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือมีโอกาสทางการเมืองมากกว่าใครและท้ายสุดก่อนจากกันไปอ.ภควดี

มีข้อคิดดีๆ ฝากถึงผู้อ่านทุกท่านว่า

&ldquo;อยากให้คุณลืมอดีตลืมตั้งแต่เกิดไปเลยว่าคุณทำอะไรมา อย่าไปยุ่งกับมันเพราะมันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ค่ะให้เริ่มใหม่ เป็นคนใหม่ ตั้งใจว่าฉันจะเป็นคนดี

อะไรที่ไม่ดีฉันจะทิ้งให้หมดฉันจะมีความสดชื่น

ฉันจะทำอย่างที่ใจต้องการจะไปให้ถึงฝันให้ได้จะเป็นคนดีเป็นลูกที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่ให้ครอบครัวได้ชื่นใจได้ภูมิใจอะไรที่บกพร่องรีบแก้ไขด่วน

สังคมให้โอกาสตลอดค่ะเค้ามองปัจจุบันเค้าไม่มองอดีตค่ะ อดีตคุณเคยรวยแต่วันนี้คุณจนเค้าก็มองคุณจนอดีตคุณจนวันนี้คุณรวยเขาก็มองคุณรวย

ความดีกับความชั่วเหมือนกันให้เริ่มต้นใหม่เอาความดีใหม่ๆ เข้ามาอดีตไม่ต้องหันไปมองมันแล้วมันล่วงลับมันตายไปแล้วให้โอกาสตัวเองเริ่มใหม่&rdquo;

&ldquo;อยากมีบุญก็มั่นทำบุญคุณกลัวจนก็ต้องมั่นทำทานบ่อยๆแต่ทำด้วยเจตนาจริงๆ จากใจ ไม่ใช่ตัวเองทำแล้วเดือดร้อนหรือทำเพื่อเอาหน้าก็จะบาป&rdquo;

{xtypo_info}

&ldquo;สำหรับภาพรวมของประเทศไทยในปีหน้าจากผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้น จะทำให้ในปีพ.ศ. 2551

เศรษฐกิจของประเทศไทยจะดีขึ้นมีนักลงทุนจากต่างชาติต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จะดีดตัวสูงขึ้น

ทำให้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในปี2551 ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆ มา&rdquo;{/xtypo_info}

{xtypo_sticky}

อ.ภควดี เป็นหมอดูหัวนอกที่มีความเป็นไทยสูง เกิดที่เมืองไทยแต่ไปเติบโตและศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลากว่าสิบปีหากวันนี้เธอไม่ได้เป็นหมอดู

เธอก็คงจะรับช่วงต่อธุรกิจเครื่องเพชรของครอบครัวที่ทำมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่ ปัจจุบันเป็นพิธีกร รายการ ญ.หญิงโสภา ทางช่อง 5{/xtypo_sticky}{mospagebreak}

หมอดูด้วยญาณ...กิจจาทวีกุลกิจ
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&ldquo;ผมพูดตรงๆ เลยว่าการเปลี่ยนชื่อไม่มีผลถ้าเปลี่ยนชื่อแล้วดวงดี โลกนี้ไม่มีขอทานหรอก ถึงคุณมี 100ชื่อดวงคุณก็ไม่เปลี่ยน&rdquo; 

ขอปิดท้ายด้วยหมอดูคนดัง หมอนิด-กิจจา ทวีกุลกิจ ที่เล่าชีวิตอย่างหมดเปลือกก่อนที่เขาจะก้าวมาเป็นหมอดูชื่อดังพร้อมทั้งการทำนายดวงเมืองปี 51

ที่หลายคนต่างฟันธงว่าแม่นยังกับตาเห็นจะจริงเท็จแค่ไหน เชิญมาพิสูจน์แล้วค่ะ

หมอนิดเป็นผู้สัมผัสรับรู้อนาคตได้ด้วย &ldquo;ญาณ&rdquo; จนเป็นที่มาขอคำเรียกขานว่า&ldquo;โหรญาณ&rdquo;

หมอดูชื่อดังระดับท็อปไฟว์ของเมืองไทยท่านนี้มีชื่อเสียงจากการทำนายชะตากรรมของอดีตนายกคนดัง คุณทักษิณ ชินวัตรผ่านรายการถึงลูกถึงคนปี 47 ว่า

&ldquo;นายกจะอยู่ไม่ครบเทอมจะลงจากเก้าอี้ในปี 49 และถ้าไม่เป็นตามที่พูดให้มาเผาบ้านผมได้เลย&rdquo;เขาคือใครมาจากไหน มีทุกวันนี้มาได้เพราะอะไร

วันนี้เรามาทำความรู้จักเขาพร้อมๆกันค่ะ

หนุ่มน้อย ผู้ไม่เคยท้อ

หมอนิดเป็นคนอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ชีวิตวัยเด็กเติบโตที่กรุงเทพฯแต่มันไม่ได้สวยหรูดูดีแม้แต่น้อย กลับลำบากมาก อยู่ในครอบครัวคนจีน มีพี่น้อง 7คน

ที่บ้านยากจน พ่อก็มีอาชีพซ่อมรองเท้าเลี้ยงชีพ ทุกคนในครอบครัวจึงต้องช่วยกันอีกแรงรวมทั้งหมอนิดด้วย

&ldquo;สมัยเด็กตั้งแต่อยู่คลองเตยเรียน ป.3-ป.4 วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ก็มารับไปไอติมไปขายที่ลาดพร้าว

ผมนั่งรถเมล์มาเรียนที่ขจรศึกษามือนึงหิ้วกระเป๋ามือนึงหิ้วปิ่นโต ขายไอติม 4 กระติก

ปิดเทอมใหญ่ก็ไปที่สำเพ็งไปรับพวกลูกเหม็นพวกตุ๊กตาพวกของเด็กเล่นเดินขาย&rdquo; 

เพราะความลำบากหมอนิดจึงไม่ได้เรียนต่อ  ต้องออกจากโรงเรียนตั้งแต่อยู่ชั้น ป.5 จากนั้นก็ระหกระเหินเรื่อยมาเป็นเด็กขัดรองเท้า เป็นเด็กยกของ

ขายส่งเครื่องสังฆภัณฑ์จนชีวิตหักเหมาเป็นเซลล์แมนขายกระดุมส่งทั่วไทย กิจการค้ากระดุมดูจะไปได้ดีกระทั่งปี 2523

สิ่งที่คาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นก็ถูกโกงจากธุรกิจเล่นเอาหมดตัว 

กลายเป็นหมอดูด้วยญาณที่ใครๆก็รู้จัก 

พอหมดสิ้นหวังทุกอย่างหมอนิดก็ออกไปตกปลาแก้เซ็งตามคำชวนของเพื่อนเรียกว่าไปเกือบทุกบ่อในกรุงเทพฯ แล้วก็ให้แม่ยายช่วยขาย

จนวันหนึ่งเขาพาภรรยาไปดูดวงซึ่งเป็นกิจวัตรประจำของภรรยาที่ต้องดูดวงทุกวันพฤหัสบดี หมอดูก็ทักว่าเขาเป็นคนมีองค์และก็เริ่มมีอะไรแปลกๆ

เกิดขึ้นกับหมอนิดเหมือนมีอะไรดลใจให้พูดถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าและทุกอย่างก็เป็นจริงตามที่หมอนิดพูด 

&ldquo;ในชีวิตผม ผมไม่เคยเรียนดูหมอพอมา 10 ปีหลังได้ญาณจากเจ้าพ่อกวนอูให้มาตั้งเป็นวันเดือนปีเกิดจริงเพื่อมาหาดิถีธาตุว่าคนไหนเป็นอะไร

ธาตุไหนคนไหนได้เป็นเจ้าของธุรกิจทำธุรกิจอะไรถึงจะเหมาะกับดวงเขา แม้กระทั่งบ้าน เขาควรจะหันบ้านไปทิศไหน เรื่องคู่ก็สำคัญอย่างนายกทักษิณ

ไม่ใช่คนดวงดีแต่เมียเขาดวงดี เพราะฉะนั้นคู่ครองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดว่าจะมาส่งเสริมกันหรือทำลายกัน 

...ผมดูหมอมา 20 กว่าปีผลงานผมก็ไม่เคยตก สามารถดูได้หมด ส่วนเรื่องการเมืองผมดูตั้งแต่ปี 34ว่าบรรหารจะเป็นนายกคนต่อไป จากบรรหารก็จะเป็นชวลิต

แต่จะอยู่ไม่ครบเทอมทั้งคู่ จากนั้นก็จะเป็นชวนผมเจอชวนหลีกภัยบนเครื่องบินผมยังบอกเลยเตรียมตัวเป็นนายกครั้งที่สองแต่ช่วงนั้นไม่มีใครรู้จักผม&rdquo; 

ตอนนั้นเรียกว่าสื่อยังไม่เข้าถึงยังไม่มีใครรู้จักชื่อของหมอนิดกระทั่งปี 47 ที่ทำนายดวงของอดีตนายกคนดังชื่อของหมอนิด ก็ผงาดสู่ทำเนียบหมอดูระดับแถวหน้า 

&ldquo;ตอนที่ทำนายดวงนายกทักษิณทำนายถึงขั้นว่าเดือนไหนเขาจะต้องยุบสภา เดือนไหนเขาจะเกิดการปฏิวัติ ผมออกรายการถึงลูกถึงคนปี 47

ผมบอกว่านายยกจะอยู่ไม่ครบเทอมปี 49 ต้องลงจากเก้าอี้ถ้าเขาฉลาดต้องรีบลง ผมบอกถ้าอยู่ครบเทอมผมจะเลิกดูหมอปี 49 ทักษิณพัง

ถ้าไม่พังมาเผาบ้านผมทิ้งได้เลย นี่คือการดูของผม เพราะผมชอบท้าทาย&rdquo; 

ความเป็นตัวตนของหมอดูนิด 

&ldquo;อาชีพหมอดูควรจะยึดศีลธรรมนำหน้าคนมีทุกข์เขามาหาเราเพราะเขาเชื่อมั่น เขาศรัทธา

บางคนดวงไม่ดีก็ไปซ้ำเติมเขาไปเรียกร้องเงินทองเขาจากการแก้เคราะห์สะเดาะเคราะห์เขามีทุกข์แล้วคุณต้องชี้ทางเขา เพราะดวงเขาแก้ไม่ได้ คุณต้องปลอบใจเขา

...ก่อนอื่นทุกคนต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองก่อนอย่าเชื่อหมอดูจนเกินไป แล้วอย่าเชื่อใจเรื่องดวง เพราะดวงมันพลิกผันได้มีขึ้นมีลงถึงแม้คุณจะเก่งสักแค่ไหน ทุกๆ

คนในโลกนี้อยากเป็นเจ้าของธุรกิจทุกคนแต่ทำไมคนไปเรียนต่างประเทศจบดอกเตอร์มาต้องทำงานให้กับคนอื่น

เป็นเจ้าของธุรกิจเองไม่ได้เพราะดวงชะตาลิขิตเอาไว้&rdquo; 
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ดวงคนเรานั้นแก้ไขได้ไหม

&ldquo;การเปลี่ยนดวงนั้นต้องไปตายแล้วเกิดใหม่สมมติว่าชาติก่อนคุณฝากไว้ 5 แสนมาชาตินี้คุณจะเบิก 5

ล้านมีที่ไหนให้เบิกได้คนเราโชคดีที่เกิดมาเป็นคนเพื่อมาใช้บุญและกรรมจากอดีต เรื่องดวงนั้นเราจะแก้ทุกอย่างมันไม่ได้แต่ว่าสามารถผ่อนจากหนักเป็นเบาได้

การป้องกันจะดีกว่าแก้ไข คนเราต้องไม่ประมาทกับดวงถ้าเสียหายแล้วจะมานั่งแก้มันลำบากหรือแก้ไม่ได้เลย&rdquo;

&ldquo;ดวงชะตาถูกลิขิตเอาไว้แล้วผมพูดตรงๆ เลยว่าการเปลี่ยนชื่อไม่มีผล ถ้าเปลี่ยนชื่อแล้วดวงดี โลกนี้ไม่มีขอทานหรอกถึงคุณมี 100

ชื่อดวงคุณก็ไม่เปลี่ยน&rdquo;

{xtypo_info}

&ldquo;ผมเคยทำนายไว้ว่าปี50 เศรษฐกิจมันย่ำแย่ ปี 51 เศรษฐกิจมันยับเยิน มีธุรกิจหลายชนิดที่มันจะแย่อันดับแรกคือจิวเวอรี่ สิ่งทอ เต็นท์รถมือสอง

การส่งออกผมคิดว่าการปิดโรงงานและลดจำนวนคนงานต้องมีอีก ภาคใต้ยังต้องระวัง มันไม่ใช่แค่

3จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นมันจะลามมาจังหวัดเศรษฐกิจหรือจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวด้วย 

...ส่วนนายกปี 2551 ผมยังยืนยันว่านายอภิสิทธิ์จะได้เป็นถึงแม้ว่าพรรคพลังประชาชนจะได้คะแนนเสียงค่อนข้างมากกว่าพรรคอื่น

แต่ว่าจะโดนสกัดแล้วก็จะมีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคหรือชูคนอื่นมาเป็นนายกแม้อภิสิทธิ์จะเป็นนายกก็ใช่ว่าจะไปได้ตลอดรอดฝั่ง ปี 52

อภิสิทธิ์ต้องจอดพรรคประชาธิปัตย์อาจจะต้องปิดปรับปรุงพรรค อภิสิทธิ์จะต้องป้องกันต้องระวังนายบรรหารให้ดีผมมองแค่สองคนนี้เอง

แต่เต็งหนึ่งคืออภิสิทธิ์ครับ&rdquo;{/xtypo_info}

{xtypo_sticky}

หมอนิด - กิจจาทวีกุลกิจ เป็นชาวจังหวัดชลบุรี อดีตมีอาชีพเป็นเซลล์แมนขายกระดุมและผ้าลูกไม้แฟชั่น  ในปี 2523-2531

ดวงตกอย่างแรงถึงขนาดไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียว

เคยคิดฆ่าตัวตายเพื่อหวังเงินประกันชีวิตปัจจุบันหมอนิดได้ยึดอาชีพหมอดูโดยทำนายชะตาบ้านเมืองและบุคคลสำคัญผ่านหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์

ผลการทำนายมีความแม่นยำอย่างน่าประหลาด และมักจะถูกสบประมาทเพราะเป็นการทำนายที่ไม่มีหลักเกณฑ์โหราศาสตร์

แต่หมอนิดยืนยันว่าตัวเองรู้มาจากญาณวิเศษของปู่ฤาษีนารายณ์ {/xtypo_sticky}

เรื่อง พรพรรณ ทัศนิจ 

พิจิตรา สงเสริฐ
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